

Số: 400/CV-VKS

Thái Bình, ngày 15 tháng 9 năm 2020

V/v giới thiệu làm phóng sự

Kính gửi: - Các đồng chí Trưởng phòng 1, 2, 7, 8, 9 - VKSND tỉnh;  
- Đồng chí Viện trưởng VKSND các huyện, thành phố.

Ngày 14/9/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình nhận được Công văn số 4055/VKSTC – T4 ngày 09/9/2020 của Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền Viện kiểm sát nhân dân tối cao, về việc phối hợp thực hiện Chương trình truyền hình kiểm sát nhân dân, trong đó yêu cầu các địa phương lựa chọn nội dung, vụ việc để phối hợp với Ban biên tập chương trình xây dựng chương trình phát sóng trong thời gian tới.

Để thực hiện nội dung yêu cầu tại Công văn trên, đồng thời để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền của Ngành trong thời gian tới. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đề nghị các đồng chí Trưởng phòng 1, 2, 7, 8, 9 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; các đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố thực hiện, lựa chọn nội dung vụ việc, xây dựng báo cáo giới thiệu đảm bảo tiêu chí như sau:

a, Đối với các vụ án hình sự:

- Có tình tiết hấp dẫn, hoặc đối tượng sử dụng phương thức phạm tội mới.

- Có quan điểm khác nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, Viện kiểm sát đã bảo vệ được quan điểm đúng đắn của mình, phát hiện được các vi phạm, thiếu sót, đề ra các yêu cầu (như yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thay đổi tội danh ...) để đảm bảo giải quyết vụ án đúng quy định của pháp luật.

- Thông qua quá trình kiểm sát giải quyết đã ban hành kháng nghị (hoặc đề nghị cấp trên kháng nghị), kiến nghị để khắc phục vi phạm và phòng ngừa tội phạm.

b, Đối với các vụ án hành chính, dân sự, lao động, kinh doanh thương mại:

Là những vụ án mà Viện kiểm sát, đã thể hiện quan điểm đúng đắn, đấu tranh bảo vệ được quyền, lợi ích chính đáng của cá nhân, tổ chức, Nhà nước thông qua việc yêu cầu thu thập chứng cứ bổ sung, ban hành kháng nghị, kiến nghị ... được dư luận đồng tình, đánh giá cao.

c, Đối với các vụ việc thi hành án hình sự, dân sự:



Là những vụ việc mà Viện kiểm sát đã phát hiện những vi phạm để ban hành kiến nghị, kháng nghị đảm bảo cho vụ việc được thi hành dứt điểm, đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các bên.

d, Ngoài các vụ án thuộc các lĩnh vực nêu trên, đề nghị đơn vị lựa chọn các đề tài giới thiệu những sáng kiến, kinh nghiệm hay của đơn vị đã được áp dụng và phát huy hiệu quả trong thực tiễn; những thành tích nổi bật của đơn vị được ngành Kiểm sát nhân dân hoặc địa phương ghi nhận, đánh giá cao; những vấn đề vướng mắc về áp dụng pháp luật trong thực tiễn cần được tháo gỡ, gắn liền với quá trình giải quyết những vụ án cụ thể.

Đối với các nội dung này, đề nghị mỗi đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện lựa chọn 1 vụ án hình sự, 1 vụ án thuộc lĩnh vực dân sự, hành chính, kinh tế hoặc vụ việc thi hành án (nếu có)... các Phòng 1, 2, 7 mỗi đơn vị chọn 1 vụ án hình sự, Phòng 9 lựa chọn 1 vụ án dân sự, 1 vụ án hành chính; Phòng 8 lựa chọn 1 vụ việc thi hành án hình sự hoặc dân sự cụ thể đáp ứng yêu cầu nêu trên; chỉ đạo Kiểm sát viên báo cáo về quá trình kiểm sát giải quyết vụ việc.

Trên cơ sở báo cáo của đơn vị, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh sẽ xây dựng báo cáo chung của ngành kiểm sát Thái Bình và lựa chọn 1-2 vụ án hình sự, 1-2 vụ án dân sự, hành chính và vụ việc thi hành án... để gửi về Ban biên tập chương trình. Các đơn vị có vụ án được lựa chọn có trách nhiệm in, sao hồ sơ vụ án gửi về Ban tuyên truyền Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để tổng hợp gửi về Truyền hình Kiểm sát nhân dân.

Báo cáo của các đơn vị gửi về Ban tuyên truyền Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (qua hòm thư [bantuyentruyen@vksthaibinh](mailto:bantuyentruyen@vksthaibinh)) trước ngày 01/10/2020 để tổng hợp tham mưu báo cáo lãnh đạo Viện quyết định.

Nhận được Công văn này, yêu cầu các đồng chí tổ chức thực hiện, nghiêm túc./. *Ư*

**Nơi nhận:**

- Như trên (để thực hiện)
- Ban tuyên truyền VKSTC (để b/c)
- Đ/c Lại Hợp Mạnh - VT (để b/c)
- Thành viên ban tuyên truyền.
- Lưu VPTH, BTT.

**KT. VIỆN TRƯỞNG  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**



**Phạm Viết Vượng**